

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành lập dự toán kinh phí Đại hội; cấp kinh phí cho các đơn vị; ký kết các hợp đồng, nội dung công việc liên quan đến Đại hội. Bộ phận lễ tân, phục vụ đã xây dựng kế hoạch chi tiết phân công cho các thành viên và tổ giúp việc; lập danh sách đại biểu dự Đại hội gồm 350 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời; tổ chức in ấn tài liệu phục vụ Đại hội. Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan

triển khai các công việc trang trí trong và ngoài hội trường Nhà Văn hóa lao động tỉnh; hợp đồng thuê máy đo thân nhiệt, công an ninh phục vụ Đại hội; xây dựng kế hoạch đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu về dự Đại hội... Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ thêm một số nội dung công việc đã triển khai đồng thời đề nghị tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu

công tác hậu cần, lễ tân phục vụ Đại hội phải chu đáo, lường trước các tình huống, không để bị động và xảy ra sơ suất. Phải huy động đủ lực lượng phục vụ Đại hội; bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên; tổ chức tập huấn, cấp trang phục cho đội ngũ phục vụ Đại hội để bảo đảm sự chuyên nghiệp và hiệu quả công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bộ phận cần có sự phối hợp nhịp nhàng để đạt hiệu quả cao nhất. Chủ động in ấn, hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội. Bảo đảm tốt các phương án cung cấp điện, âm thanh, ánh sáng trong quá trình diễn ra Đại hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Hậu cần, lễ tân phục vụ Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục triển khai các công việc với phương châm chủ động, hiệu quả, tiết kiệm. Công ty Điện lực Thái Bình cử cán bộ rà soát, kiểm tra hệ thống điện trong Nhà Văn hóa lao động tỉnh, bảo đảm cung cấp điện ổn định trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội. Sở Y tế và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra y tế, phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực

phẩm, có phương án sẵn sàng cấp cứu tại chỗ. Thành phố Thái Bình tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường dẫn về địa điểm tổ chức Đại hội. Sở Tài chính rà soát lại các điều kiện, thẩm định kinh phí phục vụ Đại hội theo đúng quy định. Các ngành liên quan kiểm tra lại tiến độ các công trình giao nhận chào mừng Đại hội, rà soát lại tất cả các công việc bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phục vụ tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 9/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo việc hoàn thiện hồ sơ công bố mở cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy) và cảng cá Cửa Lân (Tiến Hải); phương án quản lý đàn bò do thành phố Hà Nội tặng tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cảng cá Tân Sơn thuộc địa phận xã Thụy Hải (Thái Thụy) đáp ứng 150 lượt tàu thuyền ra, vào/ngày, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 12.000 tấn/năm.

Cảng cá Cửa Lân thuộc địa phận xã Nam Thịnh (Tiến Hải) đáp ứng 100 lượt tàu thuyền ra, vào/ngày, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 12.000 tấn/năm. Việc công bố mở hai cảng cá được thực hiện theo Quyết định số 1976 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, sau khi tiếp nhận đàn bò sinh sản gồm 100 con do thành phố Hà Nội tặng, tỉnh Thái Bình đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Tấn Thành

Hưng Thịnh tiếp quản, nuôi dưỡng, bảo toàn, nhân giống và phát triển đàn bò. Tính đến ngày 23/7/2020, tổng đàn có 113 con (gồm 100 con bò sinh sản được trao tặng và 13 con bê mới sinh); nhìn chung, đàn bò khỏe mạnh, phát triển, sinh sản tốt. Để bảo đảm cho đàn bò được chăm sóc, nuôi dưỡng, sinh trưởng, phát triển tốt, trở thành mô hình điển hình trong thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất 2 phương án quản lý đàn bò trong thời gian tới: UBND tỉnh thu hồi đàn bò và giao lại cho các huyện để xây dựng các

mô hình theo đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện; giao nhiệm vụ nuôi dưỡng, bảo toàn, nhân giống và phát triển đàn bò cho Công ty TNHH Chân nuôi An Tràng. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở hai cảng cá Tân Sơn và Cửa Lân, đồng thời yêu cầu hai huyện Thái Thụy và Tiến Hải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công bố mở cảng cá trước ngày 1/10 để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh tiến hành công bố mở hai cảng cá vào ngày 10/10. Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao sớm hoàn thành các phần việc để tiến hành công bố mở hai cảng cá theo kế hoạch đã đề ra. Về phương án quản lý đàn bò do thành phố Hà Nội tặng trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực phụ trách UBND tỉnh thống nhất trước mặt văn giao cho Công ty Cổ phần Tấn Thành Hưng Thịnh quản lý đồng thời yêu cầu Công ty xây dựng đề án, phương án cụ thể về việc bảo đảm các mục tiêu, biện pháp nuôi dưỡng, bảo toàn, phát triển đàn bò sinh sản trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

THANH HUYỀN

Kiểm tra công tác đầu năm học...

(Tiếp theo trang 1)

toàn tỉnh đã khởi công, hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng 1.446 phòng học, 145 phòng bộ môn, 276 công trình phụ trợ với tổng kinh phí trên 1.056 tỷ đồng. Đồng thời, mua sắm gần 4.300 bộ máy tính, 148 máy chiếu, 110 phòng học ngoại ngữ và nhiều thiết bị đồ dùng dạy học khác. Về đội ngũ nhà giáo, thực hiện chương trình GDPT, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo các huyện, thành phố khẩn trương tuyển dụng chỉ tiêu đã phân bổ, cùng với đó tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,

đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Hiện nay, Thái Bình là tỉnh về đích đầu tiên hoàn thành mục tiêu 100% giáo viên đạt yêu cầu 1 được bồi dưỡng Modul 1 trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến. Tại Trường Tiểu học Đông La, để thực hiện chương trình GDPT 2018 nói riêng và nhiệm vụ năm học mới nói chung, nhà trường đã triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, trong đó chú trọng việc thay sách giáo khoa lớp 1 và tập huấn đội ngũ

giáo viên. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện chương trình GDPT 2018, trường thực hiện theo 4 bước: rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất; bổ sung, mua mới những đồ dùng, thiết bị hỏng hoặc chưa có; khuyến khích thầy cô giáo tự làm đồ dùng dạy học và số hóa một số thiết bị hiện có. Phát biểu tại những nơi kiểm tra, đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công gắng, nỗ lực tiếp nhận và triển khai chương trình GDPT 2018 trong bối cảnh phải nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ngành Giáo dục Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt việc quy hoạch mạng lưới trường, lớp;

nâng cao hơn nữa chất lượng, phổ cập giáo dục tiểu học và công tác xóa mù chữ. Khi thực hiện chương trình GDPT 2018, cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng giáo dục theo đúng mục tiêu của chương trình là giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản, đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực. Để làm được điều đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhưng phải chọn đúng người, giao đúng việc để có ý kiến kết luận phù hợp, đúng thực tế nhằm khắc phục những nhược điểm khi thực hiện chương trình. Đặc biệt, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục

và Đào tạo Thái Bình tiếp tục chăm lo cho đội ngũ nhà giáo cả về chính sách và chuyên môn nhằm khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên sáng tạo trong giảng dạy. Duy trì và phát triển số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Đối với chương trình GDPT mới từ lớp 2 đến lớp 5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh và đổi mới công tác quản lý để không bỏ lỡ khi triển khai thực hiện chương trình mới ở toàn cấp học.

Công văn số 4366/UBND-KGVX, ngày 9/9/2020 của UBND tỉnh về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đến nay trên địa bàn tỉnh công tác phòng, chống dịch được kiểm soát tốt, không để dịch lây lan. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 vẫn thường trực có thể có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động, tập trung cập nhật thông tin, rà soát, truy vết, quản lý, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, người có nguy cơ từ các vùng dịch trở về địa phương (nhất là ở thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ quan, công sở, nhà trường...). Bảo đảm quản lý, cách ly người nhập cảnh theo quy định, không để tình trạng người nhập cảnh trái phép mà không được phát hiện, quản lý.
2. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới", cụ thể như sau:
 - Mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các

nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc;

- Các cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tổ chức tự đánh giá nguy cơ với dịch Covid-19 và bổ sung các điểm chưa đạt; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định; bố trí nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn đạt tiêu chuẩn; thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng;
- Duy trì các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng mức, phù hợp về thời lượng, nội dung để người dân luôn ý thức phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng. Chú trọng thông tin về kiến thức cơ bản phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp nâng cao dinh dưỡng. Tiếp tục khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.
- 3. Đối với các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo: Giảm thiểu tối đa quy mô, số lượng khách mời tham dự, phải báo cáo và có sự giám sát của chính quyền địa phương, đồng thời phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký lịch trình và danh sách người tham dự.

4. Cho phép hoạt động trở lại các khu di tích, các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ xông hơi, massage, karaoke nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký, lịch trình, danh sách người tham dự và sử dụng dịch vụ.
- Riêng đối với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giải thi đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người thực sự cần thiết phải tổ chức thi do cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, quyết định và phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.
5. Giao Sở Y tế:
 - Bảo đảm công tác thường trực phòng, chống dịch Covid-19, cập nhật thông tin, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh, tại cơ quan, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp;
 - Tập trung vào hoạt động rà soát, truy vết, quản lý, cách ly, xét nghiệm người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, người có nguy cơ từ các vùng dịch trở về địa phương;
 - Chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh: Rà soát, củng cố các tiêu chí để bảo đảm bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn, phân luồng, phân tuyến người bệnh; có biện pháp hạn

chế tối đa người nhà trực tiếp chăm sóc, thăm hỏi người bệnh; bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế; không để bệnh trở lại cơ sở khám, chữa bệnh;

- Cập nhật các hướng dẫn an toàn trong bệnh viện, trường học, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng... do Bộ Y tế ban hành để triển khai thực hiện;
- Bảo đảm phương tiện, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, vật tư, trang thiết bị, thuốc để phòng, chống dịch Covid-19;
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2.
- 6. Giao Công an tỉnh:
 - Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 - 7. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan củng cố, tăng cường hoạt động của các khu cách ly tập trung bảo đảm quy trình thực hiện cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
 - 8. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khách sạn, nhà nghỉ; các khu, điểm du lịch; khu di tích; các hoạt động văn hóa, thể thao; việc cưới, việc tang bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

9. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe của học sinh và giáo viên.
- 10. Giao Sở Tài chính:
 - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu phí cách ly y tế và xét nghiệm SARS-CoV-2.
 - 11. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
 - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình di biến động của dân cư trên địa bàn, rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người đi từ vùng dịch trở về địa phương, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ, đầy đủ việc chấp hành cách ly của đối tượng nguy cơ; quản lý, kiểm soát chặt chẽ người trong và sau khi kết thúc cách ly tập trung;
 - Dừng hoạt động của các Tổ tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, khuyến khích chuyển sang mô hình hoạt động tự quản, tự nguyện để đón đóc, nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch;
 - Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch.
 - Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đã duy trì trợ giúp thường xuyên 950 địa chỉ nhân đạo mỗi tháng 10kg gạo; tuyên truyền, vận động tổ chức 225 cuộc hiến máu, thu được gần 54.000 đơn vị máu. Công tác đối ngoại, tìm kiếm nhà đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước để hỗ trợ nguồn lực cho phát triển cộng đồng cũng được thực hiện hiệu quả.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục gắn chặt chẽ các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nếu cao vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đặt ra mục tiêu 100% các cấp hội tham gia tổ chức các phong trào thi đua do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và địa phương, đơn vị phát động. Hàng năm có trên 95% tổ chức hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích các cấp hội chữ thập đỏ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo theo hướng tập trung vào cơ sở, dựa vào cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Lan tỏa, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh.

RA MẮT MÔ HÌNH TỰ QUẢN...

(Tiếp theo trang 1)

bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, phòng, chống cháy, nổ và an toàn giao thông. Hiện lực lượng an ninh của Công ty có hơn 200 người được đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những năm qua, lực lượng an ninh của Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương duy trì tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ngoài giữ gìn an ninh trật tự tại doanh nghiệp, lực lượng an ninh của Công ty còn phối hợp với lực lượng công an giải quyết kịp thời các sự vụ liên quan, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn các nhà máy đứng chân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu MXP trong việc sớm thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự. Với việc thành lập và triển khai mô hình tự quản, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu MXP đã thực hiện tốt đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn mô hình tự quản của Công ty sẽ hoạt động tích cực, thường xuyên, hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ gây mất an ninh tại doanh nghiệp và cộng đồng nơi doanh nghiệp có nhà máy đứng chân. Đặc biệt, hoạt động của mô hình tự quản sẽ giúp mỗi người lao động của Công ty nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, trở thành những nhân tố tích cực tham gia duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông, thúc đẩy, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp và cộng đồng.

Kiểm tra hoạt động tín dụng...

(Tiếp theo trang 1)

so với thời điểm 31/12/2019 với 11.200 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ cho vay. Cùng với việc phân khai kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, từ đầu năm đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư còn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, từ đó phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm trong cho vay ưu đãi ở cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã kiểm tra được gần 8.200 bộ hồ sơ tín dụng với tổng số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Vũ Thư trong việc chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện; mong muốn thời gian tới huyện Vũ Thư quan tâm bố trí kinh phí tu sửa sân sân địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh yêu cầu Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; bảo đảm an toàn cho quỹ, thu hồi kịp thời gốc và lãi để cho vay quay vòng, trên cơ sở đó giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình cho người nghèo và các đối tượng chính sách, tránh để vốn nhàn rỗi; tăng cường hơn nữa mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác tuyên truyền cho vay tín dụng chính sách để mọi người dân đều biết; đẩy mạnh tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật cập nhật các cơ chế, chính sách mới về tín dụng chính sách.

Kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ tại các hộ vay vốn Phạm Thị Ngát và Bùi Thị Nhấn ở thôn Ngòi Lâu, xã Hòa Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã trao đổi với hộ vay vốn về quy mô sản xuất, tình hình sử dụng vốn vay; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các hộ vay vốn; đồng thời các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, từ đó chủ động thanh toán tiền gốc và lãi đúng thời hạn.

Tập huấn quản lý, điều hành chương trình OCOP

Sáng ngày 9/9, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, điều hành chương trình mới xã một sản phẩm (OCOP).

Thông qua hội nghị nhằm củng cố, nâng cao kiến thức về chương trình OCOP như các quy định liên quan đến cơ cấu nhân sự của chương trình, các vấn đề liên quan đến đánh giá, phân hạng sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm OCOP và xúc tiến thương mại sản phẩm. Đồng thời, nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức, vận hành chương trình và các hoạt động liên quan đến chương trình OCOP tại địa phương bao gồm: kỹ năng về quản lý nhân sự chương trình OCOP, đánh giá và phân hạng sản phẩm, giám sát thực hiện chương trình OCOP và phản hoạt động thương mại cho sản phẩm OCOP.

PHẠM HUYỀN